

บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่า หลังความเห็นประธานเฟดหนุนดอลลาร์พันตัว

*บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าลง หลังการแสดงความเห็นล่าสุดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หนุนให้ดอลลาร์พันตัวขึ้นในช่วงสั้น

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.35 และแนวรับที่ 35.50

*ดอลลาร์ขยับขึ้นเมื่อเทียบกับเยน และรักษาช่วงบวกเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำคัญอื่นๆ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังดอลลาร์ดีดขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวานนี้

*ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ที่บ่งชี้ว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอย่างรวดเร็วในปี

*นางเยลเลน กล่าวเมื่อวานนี้ว่า "การรอนานเกินไปก่อนจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่อัตราที่เป็นกลาง อาจเสี่ยงต่อการเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในทางลบในอนาคต โดยอาจจะเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไป หรือภาวะไร้เสถียรภาพทางการเงิน หรือทั้งสองเหตุการณ์"

*แต่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้ไม่มากนัก ขณะที่เทรดเดอร์ใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ก่อนที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันศุกร์นี้

*นางเยลเลน ระบุว่า เขาจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อนโยบายเศรษฐกิจที่อาจจะมีขึ้น ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ และจะพิจารณานโยบายเหล่านั้น ในการกำหนดแนวโน้มและการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3.18 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.72 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.39 หมื่นล้านบาท

*09.14 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.406/419 จาก 35.287 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.634/666 จาก 37.688 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 114.72/77 จาก 114.65 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0630/31 จาก 1.0630 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"คอมเมนต์ของเยลเลนเมื่อคืนนี้หนุนให้ดอลลาร์ขึ้นมา แล้วก็เป็นการ rebound หลังจากที่ลงไปหลายวัน วันสองวันนี้คงแกว่งเป็น range ไปก่อน รอดูหลังทรัมป์รับตำแหน่งว่าจะมีการพูดนโยบายอะไรออกมาอีก" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้